

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
สมัยสามัญที่ 1/255๖  
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 255๖  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายทงค์ หลักแหลม	ประธานสภา	ทงค์ หลักแหลม
2	นางสาวชนกานต์ รอดหลัก	รองประธานสภา	ชนกานต์ รอดหลัก
3	นายภูวกฤต แก้วน่วม	ส.อบต. หมู่ 1	ภูวกฤต แก้วน่วม
4	นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก	ส.อบต. หมู่ 1	ธมนวรรณ จันทร์สุก
5	นายราชันย์ แยมน้อย	ส.อบต. หมู่ 2	ราชันย์ แยมน้อย
6	นายอำนาจ หลักแหลม	ส.อบต. หมู่ 3	อำนาจ หลักแหลม
7	นายจำรัส ช้างพลาย	ส.อบต. หมู่ 4	จำรัส ช้างพลาย
8	นายสาโรจน์ ทับเพียร	ส.อบต. หมู่ 4	สาโรจน์ ทับเพียร
9	พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส	ส.อบต. หมู่ 5	พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส
10	นายเอนก ผิวอ่อน	ส.อบต. หมู่ 5	เอนก ผิวอ่อน
11	นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์	ส.อบต. หมู่ 6	สมศักดิ์ บรรลือทรัพย์
12	นายสุกชัย อ่อนละมุล	ส.อบต. หมู่ 6	สุกชัย อ่อนละมุล
13	นายชวลิต สังข์สน	เลขานุการสภา	ชวลิต สังข์สน

ผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเนตร ช้างพลาย	นายก อบต.	เนตร ช้างพลาย
2	นายราเชนทร์ แยมน้อย	รองนายก อบต.	ราเชนทร์ แยมน้อย
3	นายบุญส่ง เนียมเงิน	เลขานายก อบต.	บุญส่ง เนียมเงิน
4	นายพูนศักดิ์ จันทร์วรรศิริ	รองนายก อบต.	พูนศักดิ์ จันทร์วรรศิริ

พนักงาน / เจ้าหน้าที่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายภูทัย เผือกเงิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ภูทัย เผือกเงิน
2	นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์	นายช่างโยธา	นพพล พราหมณ์ฤกษ์

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**

ประธาน  
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ให้สมาชิกทุกท่านไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖  
รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2**

ประธานสภา

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/255๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 255๕

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/255๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 255๕ ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญได้ ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขขอมติที่ประชุมรับรองด้วย

ที่ประชุม

- มีมติรับรอง -

**ระเบียบวาระที่ 3**

ประธานสภา

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 255๖

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๕๖ ควรจะกำหนดกี่สมัย ส่วนรายละเอียดเชิญเลขาชี้แจง

เลขานุการสภา

ตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ. ๒๕๔๗ การกำหนดสมัยประชุมในแต่ละปี ให้สภาเป็นผู้กำหนดว่าจะมีกี่สมัย ซึ่งไม่เกิน ๔ สมัย แต่อย่างน้อยต้อง ๒ สมัย คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม สำหรับปีนี้สภาจะหมดวาระในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ การกำหนดสมัยประชุมโดยปกติที่กำหนดอีก ๒ สมัย ในเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม

ประธานสภา

ตามที่ฝ่ายเลขาชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้สมาชิกสภาร่วมกันกำหนดสมัยประชุมว่าในปี ๒๕๕๖ จะกำหนดกี่สมัย เดือนไหน และเริ่มต้นวันประชุมในแต่ละสมัยเมื่อใด

ที่ประชุม

มีการกำหนดสมัยประชุมประจำปี 255๖ จำนวน ๓ สมัย  
สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน เป็นต้นไป  
สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นต้นไป

**ระเบียบวาระที่ 4**

ประธานสภา

เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเหตุผลในการร่างเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รายละเอียดเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง

เลขานุการสภา

สำหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ มีทั้งหมด ๘ ข้อ ซึ่งเป็นการกำหนดกิจการที่จะต้องควบคุมเพิ่ม ๒ กิจการ และเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกกิจการรวมทั้ง

	กำหนดรายละเอียดบางข้อของข้อบัญญัติฉบับเดิม โดยขอให้สมาชิกได้พิจารณาไปพร้อม ๆ กัน ตามร่างข้อบัญญัติที่อยู่ในมือทุกท่าน
ที่ประชุม	ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นรายข้อตั้งแต่ต้นจนจบ
ประธานสภา	ในวาระแรกเป็นการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการ ก่อนที่จะขอมติสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายขอเชิญได้
พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส	การเดินร่ำ เช่น ร่ำงานต่าง ๆ กลุ่มกิจการประเภทที่ ๙ ต้องขออนุญาตตามข้อบัญญัตินี้หรือไม่
เลขานุการสภา	การควบคุมกิจการตามข้อบัญญัติต้องเป็นกิจการในลักษณะถาวร มีโรงเรือนสำหรับประกอบกิจการ ซึ่งในกรณีการแสดงในงานวัด งานรื่นเริงต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ไม่เข้าข่ายการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้
พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส	การเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งมีการเพิ่มเติมและยกเลิกข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความเหมาะสมหรือขัดแย้งกันหรือไม่
เลขานุการสภา	การจัดทำร่างข้อบัญญัติได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใดที่ขัดแย้งกันก็ใช้ ฉบับที่ ๒
ประธานสภา	สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีมติรับหลักการ ๑๐ เสียง
ประธานสภา	การพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถพิจารณาสามารถระมัดระวังได้ แต่สมาชิกสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรพิจารณาสามารถระมัดระวัง โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีผู้เสนอให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง ๑๐ เสียง
ประธานสภา	ในการพิจารณาในวาระที่สองถือว่าที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาวาระที่สามต่อเลย ผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภา งดออกเสียง

## ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภา

### เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๖

ผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้ ใช้งานระดับ ๓-๖ ซึ่งเดิมตั้งไว้ ๑,๒๐๐ บาท ปรากฏว่าราคาครุภัณฑ์ของเก้าอี้ในปัจจุบันได้กำหนดราคากลางไว้ แต่ให้ใช้ราคาท้องตลาดแทน ซึ่งที่ตั้งไว้ซื้อได้เพียงตัวเดียว จึงขออนุมัติเพิ่มอีก ๑,๒๐๐ บาท โดยโอนจากรายการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เดิมตั้งไว้ ๑๗,๒๐๐ บาท โอนลด ๑,๒๐๐ บาท เหลือ ๑๖,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง

## ระเบียบวาระที่ 6

ประธานสภา

### เรื่องอื่น ๆ

ให้ผู้บริหารประสานผู้รับจ้างซ่อมแซมคลองคอนกรีตและนำดินที่อยู่ในคลองขึ้นจากคลอง

นายภูวกฤต แก้วน่วม

ให้แก้ไขท่อกระจายข้าวบางจุดที่ไม่ดัง บริเวณถังเก็บน้ำประปา และฝังถนนเพชรเกษมด้านตะวันออก ซ่อมแซมถนนชำรุดและสำรวจการเสริมคันดินกั้นน้ำ

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก

ให้ซ่อมแซมศาลาบ้านเหนือ ซ่อมแซมป้ายชอยและเบาะเครื่องออกกำลังกาย

นายอำนาจ หล้าแหลม

ติดตามการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๓ และประชาสัมพันธ์การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงทำประชาคมหมู่บ้าน

นายสาโรจน์ ทับเพียร

ให้ซ่อมแซมป้ายชอยต่าง ๆ ที่ชำรุด และหามาตรการควบคุมผู้ขับรถเร็วตามถนนในหมู่บ้าน

พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส

การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ ๕ ขอวัคซีนและเข็ม โดยให้เจ้าของสุนัขดำเนินการฉีดเอง

ให้แก้ไขท่อประปาในชอย ซึ่งลอยขึ้นจากพื้นดิน ถ้าปล่อยไว้อาจจะแตกได้ และขอบคุณผู้บริหาร พนักงานที่เข้าไปร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์

ให้ช่างสำรวจเส้นทางจากศาลเจ้าถึงหมู่ ๖ เนื่องจากถนนทรุดเป็นหลุม บ่อ แล้วดำเนินการซ่อมแซม

นายก อบต.

- สำหรับการซ่อมแซมป้ายถนน ศาลา จะแจ้งช่างสำรวจดำเนินการแก้ไข ส่วนคลองคอนกรีต ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัด จะประสานอำเภอเพื่อแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม กรณีคันดินกั้นน้ำการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคกับเจ้าของที่ดิน ซึ่งก่อนการดำเนินการจะต้องประสานเจ้าของที่ดินและให้ทำหนังสือยินยอมในการก่อสร้าง

- ในการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมพิธีด้วย

- การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในปี นี้ ทางอำเภอจะเข้าร่วมด้วย โดยกำหนดเป้าหมายของสามเณรไว้ ๕๘ รูป ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์เข้าบวชตามโครงการ แจ้งได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลและวัดท่าไชยศิริ เด็กที่จะเข้าบวชอายุ ๗ ปี ขึ้นไป

ประธานสภา

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.๕๐ น.

(ลงชื่อ) นายชวลิต สังข์สน      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
( นายชวลิต สังข์สน )  
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) นายทงศ์ หลีกแหลม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นายทงศ์ หลีกแหลม )  
ประธานสภาฯ